

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**VẬN ĐỘNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026**  
**(Huyện Sông Mã - ngày 11/5/2021)**

***Kính thưa Ban Tổ chức Hội nghị!***  
***Kính thưa các vị đại biểu khách quý!***  
***Kính thưa các quý vị Cử tri!***

Hôm nay, rất vinh dự cho tôi cũng như các ứng cử viên khác được gặp gỡ các quý vị cử tri để được giới thiệu và nói lên những suy nghĩ của bản thân trong chương trình tiếp xúc cử tri của ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại Tổ bầu cử số 11 xin được gửi tới các vị đại biểu, các quý vị cử tri lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và lời cảm ơn chân thành nhất.

***Kính thưa quý vị đại biểu!***  
***Kính thưa các quý vị cử tri!***

Như Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã giới thiệu tiêu sử của tôi cũng như các ứng cử viên khác, tôi xin phép không nêu lại và chỉ xin được giới thiệu ngắn gọn về bản thân: Tôi là Tráng Thị Xuân, sinh năm 1969; hiện là Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; về trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán ngân hàng và Thạc sỹ quản trị kinh doanh; trình độ lý luận chính trị: cử nhân chính trị; trình độ quản lý nhà nước: chuyên viên cao cấp.

***Kính thưa quý vị đại biểu!***

Được sự chấp thuận của tổ chức, sự tin nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, Tôi rất vinh dự được UBMTTQVN tỉnh hiệp thương, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là niềm vinh dự, tự hào của bản thân, đồng thời cũng thấy được nhiệm vụ, trách nhiệm lớn lao của mình trước Tỉnh ủy, trước cử tri và nhân dân toàn tỉnh.

Tôi được Ban Thường vụ tỉnh ủy phân công phụ trách Đảng bộ huyện Sông Mã kể từ ngày 16/10/2020. Trong thời gian qua, Tôi đã chủ động và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm, đi sâu, đi sát nắm bắt tình hình cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới và nhận thấy rằng: Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, bộ mặt các xã, thị trấn của huyện đều khởi sắc, phát triển khá đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ nét, kết cấu hạ tầng từ huyện đến cơ sở được đầu tư cơ

bản khá đồng bộ, công tác giáo dục, y tế được quan tâm chỉ đạo; công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội được triển khai đạt hiệu quả cao; Quốc phòng - An ninh được củng cố và tăng cường... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, đó là: kinh tế của huyện phát triển chưa đồng đều giữa các vùng; đời sống của một bộ phận Nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới còn gặp nhiều khó khăn; kết cấu hạ tầng đầu tư chưa đồng bộ; Công tác giảm nghèo chưa bền vững, khả năng tiếp cận với các dịch vụ xã hội của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn còn hạn chế.

### ***Kính thưa các quý vị Cử tri!***

Tôi ý thức được rằng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Để làm được điều đó, Bản thân Tôi sẽ cùng với các cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ tích cực đề xuất, kiến nghị, tham mưu với tỉnh có các cơ chế, chính sách ưu tiên hỗ trợ, tạo điều kiện để các huyện, các xã còn khó khăn vươn lên trong sự phát triển chung của tỉnh.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, bầu tôi là Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, trước cử tri tôi xin hứa sẽ phấn đấu, nỗ lực để tạo dựng, giữ gìn sự tín nhiệm và lòng tin của quý vị cử tri, thực hiện đầy đủ, trách nhiệm và có hiệu quả các nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh như sau:

**Một là,** Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc với Nhân dân. Tích cực tham gia vào các hoạt động của HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách và quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác, năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, cử tri của tỉnh nói chung và nhân dân, cử tri huyện Sông Mã nói riêng.

**Hai là,** Thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, mọi hoạt động đều xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân; Thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ và giữ mối quan hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân; thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri để lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri tới HĐND tỉnh; Thực hiện tốt quyền chất vấn, trả lời chất vấn, và giám sát giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị đạt hiệu quả cao nhất.

**Ba là,** Trên cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy phụ trách Đảng bộ huyện Sông Mã, bản thân Tôi sẽ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực huyện ủy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Đồng thời, tranh thủ các nguồn lực và sự ủng hộ của Trung ương, của Tỉnh để triển khai thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Sông Mã giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, với nhiệm vụ được phân công phụ trách, bản thân sẽ cùng với tập thể Lãnh đạo huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình đã được đề ra như: (1) Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La - Đề án 666 (trên địa bàn 4 xã: Mường Hung, Chiềng Khoong, Nà Nghịu, Chiềng Khương); (2) Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN theo Nghị quyết 88 của UBTWQH (gồm 19/19 xã, thị trấn); (3) phối hợp với các đồng chí Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, Chương trình cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn toàn huyện.

**Bốn là,** Cùng với tập thể Lãnh đạo huyện Sông Mã lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các lợi thế về đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu để phát triển lĩnh vực nông nghiệp của huyện nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân (hiện nay nông nghiệp chiếm tỷ lệ khoảng 42% cơ cấu kinh tế của huyện), trong đó tập trung làm tốt các khâu đột phá để phát triển lĩnh vực nông nghiệp; tập trung lãnh đạo thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.

**Năm là,** Lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình Trung ương và tỉnh để thực hiện nhiệm vụ xây dựng thị trấn Sông Mã thành đô thị loại IV vào năm 2025. Trong đó, tập trung huy động các nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm hoàn thiện hệ thống các công trình hạ tầng đô thị; xây dựng kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt các tiêu chuẩn đô thị loại IV:

- Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 113 (đoạn Phiêng Phụ - thị trấn Sông Mã);

- Dự Cầu cứng qua Sông Mã đi Sốp Cộp tại Tổ 5;

- Dự án hoàn thiện kè bờ hữu Sông Mã (đoạn từ Cầu treo về hạ lưu)

- Dự án Sân vận động huyện;

- Dự án cầu cứng thay thế cầu treo;...

**Sáu là,** Trên cương vị là Trưởng Ban Chỉ đạo Biên giới: Tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo việc duy trì công tác trao đổi thông tin giữa các lực lượng chuyên trách của tỉnh Sơn La nói chung, huyện Sông Mã nói riêng phối hợp thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ hệ thống đường biên mốc giới và các công trình biên giới, làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn vùng biên giới. kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm các quy định, quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào để đảm bảo ổn định, phát triển. Trong đó: tập trung thực hiện thành công Đề án phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng biên giới (gồm 4 xã: Mường Sai, Chiềng Khương, Mường Hung, Mường Cai).

***Kính thưa các quý vị cử tri!***

Là người đại biểu đại diện cho cử tri và nhân dân là vinh dự rất lớn nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Nếu được tin nhiệm và bầu là Đại biểu HĐND tỉnh đại diện cho cử tri huyện Sông Mã, bản thân tôi xin hứa sẽ làm hết trách nhiệm của mình với hiệu quả cao nhất. Đồng thời, Tôi cũng tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giúp đỡ tận tình, chu đáo của nhân dân và sự tin tưởng, tin nhiệm của các quý vị cử tri, Tôi tin tưởng bản thân sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Trên đây là những tình cảm, suy nghĩ và dự kiến chương trình hành động của bản thân tôi nếu tôi trúng cử là Đại biểu HĐND tỉnh. Rất mong nhận được sự ủng hộ, tin nhiệm của toàn thể quý vị cử tri huyện Sông Mã đối với cá nhân tôi trong ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 được tổ chức vào ngày 23/5 sắp tới.

Trong thời gian tới, tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đóng góp ý kiến chân thành, quý báu từ quý vị cử tri. Xin cảm ơn các quý vị đại biểu, quý vị cử tri đã lắng nghe. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới các quý vị đại biểu, quý vị cử tri. Xin cảm ơn các cơ quan, đơn vị và Ban thường trực UBMTTQ VN tỉnh đã tổ chức, tạo điều kiện để Tôi có cuộc gặp gỡ, tiếp xúc này.

***Xin trân trọng cảm ơn!***